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สวัสดีครับ พ่อแม่พ่ีน้องชาวไทยท่ีรักทุกท่าน 
  
วันที่ 4 กรกฎาคม ทีจ่ะถึงนี้ เป็นอีกวันส าคัญของปวงชนชาวไทย ในโอกาสที่สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี ผูเ้ป็น “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” ของพสกนิกรชาวไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาพระองค์
ทรงมีผลงานดเีด่นระดบัโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็ง และพษิวิทยาสิ่งแวดล้อม โดยได้ทรงกอ่ตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  เพื่อ
สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการวิทยาศาสตร์ การแพทย ์และการสาธารณสุข เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน
ชาวไทยทุกคน ในโอกาสส าคัญยิง่นี้ รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ระลึก
ถึงพระกรุณาธิคุณ และร่วมถวายพระพรชัยมงคล  ขอพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุยิง่ยืนนาน พระสุขภาพพลานามยั
แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยสบืไป 
 
ส าหรับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี จะเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 106 ปี โดย
คณะกรรมการบรหิารลูกเสือแห่งชาติ จะจัดกิจกรรมส าคัญเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว “พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย” และแสดงความจงรักภักดี อย่างไมม่ีวันเสื่อมคลาย แด่
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร มหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะลูกเสือแห่งชาติ
อย่างหาทีสุ่ดมิได้ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ จนเป็นที่ประจกัษ์ ซึ่งองค์การลกูเสือโลกได้ถวายพระเกียรติยศ โดยทลูเกลา้
ถวายต าแหน่ง “หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสอื ”พร้อมทัง้เครื่องหมาย “วูดแบดจ์” สี่ทอ่นกิตติมศกัดิ์ และทูลเกล้า
ถวายต าแหน่ง “องค์อุปถัมภ์กิตติมศกัดิ์”ขององค์การลูกเสอืโลก พรอ้มทัง้ทลูเกล้าถวาย “เหรียญสดุดีลกูเสือโลก” 
(Bronze Wolf)  นับเป็นเกียรติประวัติของคณะลกูเสือแหง่ชาติสืบไป 
 
ในการนี้ ผมใคร่ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเมื่อครัง้ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสดจ็พระราชด าเนินตรวจพลสวนสนามในพธีิ
ทบทวนค ามั่นสัญญา การชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ พระลานพระราชวังดสุิต ความตอนหนึ่งว่า“...ข้าพเจ้าขอถือโอกาสเตอืน
ลูกเสือทัง้หลายว่า จงยึดมั่นในค าขวัญของลูกเสือที่ว่า ‘เสียชีพอย่าเสียสัตย์’ หมายความว่าเมื่อได้ให้ค ามั่นสัญญาไว้ว่าจะท า
อย่างไรแล้วต้องท าเหมือนปากพูดทุกอย่าง ในเรื่องนี้ข้าพเจา้ใคร่ขอย้ าว่า ขอให้ลูกเสือทุกคนจงส านึกมั่นอยู่ในเกียรติ หน้าที่ 
และจงเป็นพลเมืองดีของชาติ กล่าวคือ จะต้องเป็นผูป้ระกอบด้วยศีลธรรม จรรยา มารยาทอันดีงาม เป็นผูม้ีสุขภาพและ
อนามัยสมบูรณ์ มีความรู้ ความสามารถในการงาน และรู้จกัเสียสละที่จะบ าเพ็ญตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ตลอดจน



ประเทศชาติของตน จงจ าไว้ว่าอนาคตของชาติจะเจริญรุ่งเรอืงหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กบัเยาวชนเช่นท่านทัง้หลายนี้ ซึ่งจะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า...” ทั้งนี้ เพื่อให้คณะลูกเสือไทย และปวงชนชาวไทย ได้รับใส่เกล้าใส่กระหม่อม ในการสบื
สานพระราชปณิธานสบืต่อไปด้วย 
 
ส าหรับงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลกูเสือแหง่ชาติ ประจ าปี 2560 นี้ นับว่าเป็นโอกาสมหามงคล ในการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฐานะทีท่รงเป็น “ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ” เนื่องในโอกาสทรงครองสริิราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10  แห่งพระบรมราช
จักรีวงศ์ ด้วย 
ในโอกาสนี้ ผมขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่า ร่วมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักด ี แด่พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์  ขอให้ทุกพระองค์ “ทรงพระเจริญ” 
 
 พ่ีน้องประชาชนท่ีเคารพ ครับ 
 
ไม่ว่ากิจกรรม “ลูกเสือ – เนตรนารี” ส าหรบัเยาวชน หรอื “ลูกเสือชาวบ้าน” ส าหรับประชาชนทั่วไปในทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้ถึงพร้อมทั้งด้านคุณธรรมและอุดมการณ์
รักชาติ อันเป็นพื้นฐานส าคัญของ “พลเมืองดี” ของชาติ โดยจะต้องเป็นผู้ทีรู่้หน้าที่ มีวินัย และเสียสละเพื่อส่วนรวม ทั้งนี้ 
กิจกรรมในวงการลูกเสือไทย เป็นประสบการณ์ชีวิตที่เพิ่มเตมิจากการสอนในต ารา ณ ห้องเรียนปกติ และที่ขาดไม่ได้ ก็
คือ “ความรู้รอบตัว กับ การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ซึ่งมสี่วนส าคัญ ในการปรบัตัวใหส้อดคล้องกับสภาพแวดล้อม หรือปัจจยั
ภายนอก อีกทั้งเตรียมพร้อมรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 
 สิ่งทีผ่มอยากให้คนไทยได้รับรู้และตรึกตรอง ไม่ว่าจะเป็นคนไทย 1.0 2.0 3.0 หรือ 4.0 ก็ตาม เราต่างก็ต้องพัฒนา
ตนเองอยูเ่สมอ แต่จะพฒันาตนเองไปในทิศทางใด และอย่างไรนั้น เราอาจไมส่ามารถควบคุมได้ทัง้หมด เพราะต้องข้ึนอยู่
ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ หลายอย่าง ซึ่งเราจะต้องเป็นผู้เลือกที่จะท า ที่จะเป็นให้ได้ เพื่อประโยชน์และความสุข
ของแต่ละคนน่ันเอง ส าหรบัในภาพรวมของประเทศแล้ว วันน้ีประเทศไทยมาถึงจุดเปลี่ยนในหลายมิติ 
โดยเฉพาะ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ” ที่มุ่งไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง อย่างยัง่ยืน ภายใต้บริบทของโลกทีเ่ป็นพลวัต อาทิ 
การเปลี่ยน แปลงผู้น าและนโยบายของประเทศมหาอ านาจ ดุลอ านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ทีส่่งผลกระทบในทกุมิติโดยรวม และวิถีชีวิตของทุกคน รวมทัง้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเหล่าน้ี เป็นต้น 
ทั้งนี้ หากเราไมป่รบัตัว ย่อมจะส่งผลกระทบในวงกว้าง เช่น. 
 
1. การแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งหากละเลย ไม่มี
ความจริงใจในการแกป้ัญหาเหมือนในอดีต ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพ ลักษณ์และความเช่ือมั่นของประเทศ รวมทัง้สญูเสีย
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งภาคอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบรกิาร ที่มี
มูลค่ามหาศาล ภายหลงัการเอาจริงเอาจังในแก้ปญัหาของรฐับาลและ คสช. ปัจจุบันมี 6 สายการบินทีผ่่านการตรวจสอบ
มาตรฐาน และได้ใบรับรองแล้ว ครอบคลมุเส้นทางการบินระหว่างประเทศรวมกัน ประมาณร้อยละ 80 จากเส้นทางการ
บินระหว่างประเทศของสายการบินสญัชาติไทยทั้งหมด ภายในเดือนกันยายนปีนี้ คาดว่าจะได้ใบรบัรองเพิ่มเป็น 12 สาย
การบิน ส่วนทีเ่หลือ กจ็ะตรวจสอบมาตรฐานให้แล้วเสร็จภายในมกราคมปีหน้า ซึ่งตรงนีจ้ะเป็นข้อพจิารณาส าคัญในการที่
จะขอ “ปลดลอ็กธงแดง” จาก ICAO  แต่ที่ส าคัญกว่าน้ันคือ รัฐบาลนี้ค านึงว่าทกุชีวิตมีค่า ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการจึง



เป็นสิ่งทีส่ าคัญสูงสุด ในขณะที่เราก็ไม่อาจจะปฏิเสธการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลนั้นมีความจ าเป็นเช่นกัน 
 
2. การแก้ปญัหาการค้ามนุษย์ ซึ่งรัฐบาลนี้ยกระดับให้เป็น “วาระแห่งชาติ” เนื่องจากเกี่ยวพันกบัหลายภาคส่วน และส่งผล
กระทบรุนแรง ทัง้ด้านความมั่นคง เศรษฐกจิ และสังคม  ประกอบ ไปด้วยปัญหาเช่ือมโยงมากมาย ทั้งแรงงาน
ทาส  แรงงานต่างด้าว ขอทาน โสเภณีและการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ความเสียทางเศรษฐกจิ เฉพาะในส่วนของการ
ประมงทีผ่ิดกฎหมาย (IUU) ที่เช่ือมโยงกบัการค้ามนุษย์และแรงงานทาส หากเราไม่ด าเนินการแก้ไข อาจถูกกีดกันสินค้า
ประมง มูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี เมื่อรัฐบาลและ คสช. เข้ามา ได้จัดการกับปัญหาอย่างครบวงจร สง่ผลใหร้ายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ของประเทศไทย มผีลการจัดอันดับ “ดีข้ึน” ในปีที่ผ่านมาและคงอยู่ในระดับเดมิใน
ปีนี้ ซึ่งมผีลการด าเนินการคืบหน้ามาโดยล าดับ สืบเนื่องมาจากความทุ่มเทและบูรณาการกันของหลายหน่วยงาน ทั้งในด้าน
การปรับปรงุกฎหมายและกฎระเบียบ การด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดและเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด  
 
การป้องกันผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อ คุ้มครองเหยื่อและพยาน และการสร้างความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนทัง้ในและระหว่าง
ประเทศ ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่มากมาย เราก็จะพยายามด าเนินการต่อไปนะครบัไม่ได้ท้อถอย ไม่ได้ท้อแท้ เพราะเราท า
เพื่อประเทศไทยของเราสิ่งทีส่ าคัญกว่าการประเมินใดๆ นั้น ซึ่งเป็นมุมมองจากภายนอก ก็คือการปกป้องคุ้มครอง “ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์”ของทุกคน ทั้งคนไทยและทกุคนบนผืนแผน่ดินไทยไทย ภายใต้หลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนข้ัน
พื้นฐานเป็นส าคัญ 
 
ผมขอเป็นก าลังใจให้กบัเจ้าหน้าที่ และผูท้ี่เกี่ยวข้อง ในการรว่มกันแก้ปัญหาเรื้อรังของประเทศน้ี ให้ได้อย่างยัง่ยืนซึง่
จ าเป็นต้องได้รบัความร่วมมือ จากข้าราชการพลเรือน ต ารวจ ทหาร อัยการ  ศาล เราต้องช่วยกันขจัดวงจรค้ามนุษย์ออก
จากบ้านเมืองของเราให้ได้ รัฐบาลจะเข้มงวด ลงโทษ ผู้ทีเ่กีย่วข้อง ติดตามคดีทุกคดี โดยผู้ที่ไม่สามารถท างานอย่างเตม็
ประสิทธิภาพน้ัน หากมกีารเรียกรับผลประโยชน์ด้วย จะต้องมีการปรบัย้าย สอบสวนในทันที เมื่อพบว่ามีการกระท าผิดจริง 
ก็ต้องมีโทษทั้งทางอาญา และทางวินัย ไล่ออก  ปลดออกด้วย ก็ขอเตือนไว้ก่อน จากนี้เราต้องจรงิจงัในเรื่องที่ยงัเป็น
ข้อสังเกต กลบัมาในครัง้นี้ทุกเรื่อง 
 
ในการนี้ ขอช่ืนชมคุณวีรวรรณ มอสบี้ หรือ “น้องบุม๋” นักกิจกรรมหญงิไทย ผู้ก่อตัง้โครงการฮัก (HUG Project) เพื่อ
ช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยได้รับการยกยอ่งใหเ้ป็นนักต่อสู้ด้านการค้ามนุษย์ หรือ “TIP Hero”จากผู้ได้รับรางวัล
ทั้งหมด 8 ประเทศ ซึ่งน้องบุ๋มได้ยกยอ่งพระเกียรติคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และ
ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการท างานเพือ่ช่วยเหลอืเพือ่นมนุษย์ ด้วยความเสียสละอีกด้วย ก็ขอให้ร่วมมือกบัทางราชการ
ต่อไปด้วย 
ที่กล่าวมานั้น เป็นส่วนหนึง่ที่ของการเปลี่ยนแปลง ภายใต้กติกาสากล ที่เราไม่อยากเพิกเฉยไปได้ โจทย์ใหญ่ของประเทศ
วันน้ี ไม่ใช่เพียงการรกัษาความสงบเรียบร้อยและการสร้างความปรองดองของคนในชาติเท่านั้น แต่เราจะต้องมองไป
ข้างหน้าว่า เราจะเติบโตต่อไปในอนาคตอย่างไร ท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคปจัจบุัน  ทั้งนี้ผมเห็นว่าเราจ าเป็นต้องมี
การเปลี่ยนแปลง “ระดับยุทธศาสตร์” อย่างน้อย 4 ประการ คือ 
 
1. เปลี่ยนการพฒันาทีเ่น้นแข่งขันตักตวง มาเป็นการเผือ่แผแ่บ่งปัน เตบิโตไปด้วยกัน โดยใช้จุดแข็งของไทยเรื่องภูมิ
รัฐศาสตร์ ในการเช่ือมโยง “ห่วงโซ่อปุทาน” จากภายในประเทศ แล้วขยายไปสู่นอกประเทศ  ซึ่งต้องอาศัยโครง สร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทกุระบบ เป็นเสมือน “เส้นเลือด” เช่ือมการค้า การลงทุน จาก 10 เขตพัฒนาเศรษฐกจิ



พิเศษ และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ไปสู่กลุ่มประเทศ CLMVT– อาเซียน – อนุภูมิภาค – และโลก ผ่าน
โครงการร่วมมือระหว่างประเทศ อาท ิOne Belt One Road และเขตการค้าเสรีใหม่ ๆ เป็นต้น  ซึ่งจะมสี่วนช่วยยกระดับ
บทบาทของไทย ใหเ้ป็น “ศูนย์กลาง” ด้าน   ต่าง ๆ ตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้ไม่ยาก ทั้งนี้ จะต้องเข้มแข็งไป
ด้วยกัน และไมท่ิ้งใครไว้ข้างหลัง ก็จะเกิดความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างกันด้วยนะครับ 
 
2. เปลี่ยนการมองระยะสั้น เป็นการมองระยะยั่งยืน อย่างมียุทธศาสตร์ โดยเน้นการลงทุนเพื่ออนาคต ยอมเป็นหนี้ในวันน้ี 
เพื่อก าไรในวันหน้า เพราะเป็นหนี้ทีจ่ะก่อให้เกิดมูลค่าในอนาคต  ไม่เกินกรอบของเพดานหนี้สาธารณะที่ก าหนดไว้ หลังจาก
ที่ประเทศไทย แทบไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่มานานกว่า 20 ปี ที่เรียกว่า กินบุญเก่า  จนเกือบจะรั้งท้ายในเอเชีย และไม่มี
อะไรจะดงึดูดความสนใจจากต่างประเทศ แต่ 2 ปีที่ผ่านมานี้น้ัน เราพยายามผลัก ดันใหเ้กิดการลงทุน วงเงินกว่า 2.4 ล้าน
ล้านบาท ในแทบทุกโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งถนน ทางด่วน มอเตอรเ์วย์ รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็ว
สูง ท่าเรือ สนามบิน และสถานีขนสง่สินค้า โดยเฉพาะรถไฟฟ้า เริ่มแล้ว 5 เส้นทาง และจะประมูลอีก 3 เส้นทางในปี
นี ้รถไฟทางคู่ไม่มีการสร้างเพิ่มมาหลายสิบปี โดยปีนีจ้ะสร้างใหม่และต่อขยายอีก เกือบ 3 พันกิโลเมตร  อีกทั้งมีรถไฟไทย 
จีน และรถไฟความเร็วสงู 2 เส้นทาง กรุงเทพ-ระยอง และ กรุงเทพ-หัวหินเป็นต้น  นอกจากนี้ ยังมกีารลงทุนในโครงสรา้ง
พื้นฐานด้านดิจิทลัและโทรคมนาคม อีกกว่า 3 หมื่นล้านบาทเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา ลด
ความเหลือ่มล้ าด้านสาธารณสุข เช่ือมโยงการค้า e-Commerce จากทอ้งถ่ินสู่ตลาดโลก เป็นต้น  ทั้งนี้ ทุกอย่างต้องอาศัย
เวลา แม้ไม่เห็นผลในวันน้ี แต่ก็ต้องท า และยินดีทีร่ัฐบาลในอนาคตจะสานต่อ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และ
ประชาชนด้วยนะครับ 
 
3. เปลี่ยนการผลิตที่เน้นปริมาณ มาสร้างมลูค่าเพิ่ม และเปลี่ยนจากการพึง่พามาเน้นการพึ่งตนเอง โดยให้ความส าคัญกบั 4 
เรื่อง คือ วิทยาการ วิจัยและพฒันา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์  ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพบุคคลากร
ภายในประเทศ และดึงดูดมันสมองจากนอกประเทศ ในส่วนที่เราขาด เข้ามาเติมเตม็ หรือเริม่ต้นให้ เพือ่ให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ น าไปสู่การผลิต และการสร้างแบรนด์ไทย ด้วยภูมิปญัญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน หรือสินค้า GI ที่บ่งบอกทีม่าทาง
ภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ การเติบโตที่สมดุลในอนาคต ต้องลดการพึ่งพาการสง่ออก การลงทุน การท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และ
บริษัทขนาดใหญ่ในประเทศ  แล้วหันมายึดแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” ที่เน้นการระเบิดจากข้างใน สร้างความเข้มแข็ง
จากฐานราก ทั้งชุมชน OTOP SME  Start up ซึ่งเป็นสัดสว่นใหญ่ในระบบเศรษฐกจิของประเทศ 
 
วันน้ียังมีความจ าเป็นอยู่ทัง้หมด ผมขอยกตัวอย่างการน างานวิจัยมาผลิตใช้จรงิ จากกรณีการน าอุปกรณ์ช่วยฝึกการออก
ก าลังกายของผูป้ระสบภาวะเส้นโลหิตสมองตบีมาใช้ในการท ากายภาพบ าบัด ซึง่เป็นผลการวิจัยพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ 
ดร.พัชรี คุณค้ าชู จากภาควิชากายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกบัทมีนักศึกษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  โดย
เครื่องนี้ มรีาคาจากต่างประเทศถึง 18 ล้านบาท แต่เราสามารถผลิตได้เองด้วยราคาเพียง 
4 แสนกว่าบาทเท่านั้น ซึ่งปจัจบุันได้แจกจ่ายไปทดลองใช้งาน ใช้งบประมาณของกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ ไป
ใช้ในโรงพยาบาลต่าง ๆ 10 เครื่องแล้วนะครบั ในด้านการผลิตเราต้องเร่งสร้างเครอืข่ายการเช่ือมโยงกัน ตั้งแต่ “ต้น
ทาง” แหล่งผลิตภาคเกษตร   อุตสาหกรรม “กลางทาง” การแปรรูป  การสร้างมลูค่าเพิ่ม และ “ปลายทาง” ตลาดชุมชน 
ตลาดออนไลน์ ซึง่ย่อมต้องอาศัย “พลังประชารัฐ” เป็นแรงขับเคลื่อน ตั้งแต่ระดับชุมชน  อ าเภอ  จังหวัด  กลุ่มจังหวัด 
ภาค ที่ต้องมี “ยุทธศาสตร์” เป็นของตนเองด้วย 
 



 4. เปลี่ยนจากธุระไม่ใช่ ให้เป็นวาระเพื่อชาติ และเปลี่ยนจากคอร์รปัช่ันเป็นโปร่งใสตรวจสอบได้ ที่ไมเ่พียงเน้นการปฏิรูป
ระบบบริการของหน่วยงานราชการ ใหส้ามารถรองรบันโยบายอ านวยความสะดวก ลดข้ันตอน ขจัดอุปสรรค หรือ Ease of 
doing business เท่านั้น ใน 2 ปทีี่ผ่านมารัฐบาลนี้เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเปิดช่องใหม้ีการร้องเรียน แจ้ง
เบาะแสผ่าน OSS และสายด่วนต่าง ๆ มีการออกกฎหมายใหม่ ๆ เพื่อป้องกันการทุจริต เช่น พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ 
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และ การก าหนดราคากลาง รวมทัง้ เพื่อรักษาวินัยการเงิน การคลัง เช่น พ.ร.บ.งบประมาณและวินัย
การคลงั ริเริ่มการใช้ “สัญญาคุณธรรม” (IP) และ โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครฐั (COST) เพื่อลดความ
เสียหายจากการคอร์รปัช่ันและ เน้นการมสี่วนร่วม เป็นต้น ทั้งนี้การพัฒนาใด ๆ ก็ตาม หากบกพร่องในการป้องกนัการ
ทุจริตอย่างมปีระสิทธิภาพแล้ว ก็จะไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งได้อย่างถาวร เพราะโครงสร้างมี “สนิมที่เนื้อใน” แล้ว
ตั้งแต่ต้น เราจะติดตาม จับกมุ ด าเนินคดีให้ได้ อย่างต่อเนื่อง  วันน้ีมีปรากฏในหลายวงการ อาจจะยงัคงมีอยู่ ขอเตือนไว้
ก่อน  ภาคธุรกิจเอกชนเอง ก็ต้องไม่ไปเสนอผลประโยชน ์ หากใครมีข้อมลู ให้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส  มาที่ผม
นายกรัฐมนตรีได้โดยตรง ในทันที ทุกอย่างจะเก็บเป็น “ความลับ” แต่จะไปด าเนินการต่อสู้เรื่องทุจริต  ไม่ใช่ทราบแล้วก็
เก็บเรื่อง มาถึงวันน้ีทุกคนคงต้องรบัรู้และเข้าใจว่า “เราไมส่ามารถอยู่คนเดียวในโลกได้”  เพราะโลกก าลังจับตามองเรา
อยู ่ ดังนั้น เราจะต้องปรับตัวและตรียมพร้อมส าหรบัการเปลี่ยนแปลง “ครั้งใหญ”่ ของประเทศเพือ่ไม่ให้เกิดอาการ 
เหมอืน “ปลาช็อคน้ า” อีก ซึ่งในครัง้นี้ จะเป็นก้าวย่างเชิงยทุธศาสตร์ทีส่ าคัญตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ที่
จ าเป็นต้องมกีารปฏิรูปในอกีหลาย ๆ ด้านด้วย 
 
 พ่ีน้องประชาชนท่ีรัก ครับ 
 
ตัวอย่าง “การเปลี่ยนแปลง” เพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิต และการท าธุรกิจของพี่น้องประชาชน ซึ่งรัฐบาลนี้ได้สง่เสรมิให้
หันมาใช้การช าระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ หรือ e-Paymentแทนการใช้เงินสด โดยได้เปิดตัวบริการ “พร้อมเพย”์ ไปแลว้ ซึ่ง
เป็นบริการโอนเงิน ผ่านทัง้เครื่อง ATM, ผ่าน application บนมือถือ หรือช่องทาง Internet Banking ก็ได้ ซึ่งผลตอบรบั
เป็นไปด้วยดี และ มีการใช้งานเพิม่สงูข้ึน อย่างต่อเนื่องเพราะมีค่าใช้จ่ายต่ า หรือไม่มีค่าใช้จ่ายเลยในการโอนเงิน  ปัจจุบนัมี
การน าหมายเลขโทรศัพท์ หรอื บัตรประชาชน มาลง ทะเบยีนแล้วกว่า 29 ล้านหมายเลข มีการโอนเงินแล้ว 11.5 ล้าน
ครั้ง รวมเป็นเงิน 6.9 หมื่นล้านบาท ซึง่เป็นส่วนหนึ่ง เป็นการโอนเงินสวัสดิการจากรัฐบาลไปยังประชาชนผู้มีสทิธ์ิ เป็น
จ านวนถึง 1.9 หมื่นล้านบาท และ จะยังด าเนินการโอนสวัสดิการอื่นๆต่อเนื่องไปอีก ในระยะข้างหน้า 
  
นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้ใช้ “บัตรเดบิต”  แทนเงินสดมากขึ้น ซึ่งบัตรเดบิตน้ี คือ บัตร ATM ที่มสีัญลักษณ์ ของผู้
ให้บรกิารเครือข่ายบัตร หลายท่านมีอยู่ในมือแล้ว แต่คิดว่าใช้กดเงินจากเครือ่ง ATM ได้อย่างเดียว แต่จริง ๆ แล้วสามารถ
ใช้ซื้อสินค้าได้ด้วยไม่ต้องเสียเวลาไปกดเงินสดออกมาก่อนด้วย   ที่ผ่านมา ได้มีการวางเครื่องรับบัตร ใหก้ระจายไปในทกุ
พื้นที่ทั่วประเทศ    ซึ่งร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรบับัตรนี้ จะได้ประโยชน์จากช่องทางการรับเงินทีเ่พิ่มข้ึน และจะช่วยลดภาระ
การบริหารจัดการเงินสดที่มีต้นทุนสูง ทีผ่มได้กล่าวไปแล้วกอ่นหน้านี้ด้วย และเพื่อสนบัสนุนการใช้บัตรเดบิต ให้แพร่หลาย 
ก็ได้มีการมอบรางวัล ใหป้ระชาชนที่ใช้บัตรเดบิต และ ร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรบับัตรของโครงการ National e-
Payment โดยรางวัลสูงสุด เป็นเงิน 1 ล้านบาท และ มรีางวัลอื่น ๆ ลดหลั่นกันลงมาอีก กว่า 1,000 รางวัลซึ่งเมื่อวานนี้ 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แจกรางวัลครั้งแรกไปแล้ว  รางวัลที่ 1 ด้านประชาชน
ผู้ใช้บัตร คือ คุณอรนุช มานมูเลาะ ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้บัตรเดบิตเป็นประจ า ส่วนด้านร้านค้า คือ บริษัทเต็มใจ เซอร์วิส  ซึ่งเปน็
สถานีบรกิารน้ ามัน 
 



ผมจงึขอเชิญชวนทุกท่าน ให้หันมาใช้บัตรเดบิตกันมากขึ้น รา้นค้าก็สามารถติดต่อขอติดตั้งเครื่องรบับัตรจากธนาคาร
ได ้ นอกจากจะจ่ายเงิน รบัเงิน สะดวกปลอดภัยข้ึนแล้ว ยังมีโอกาสได้รับรางวัลด้วย เรายังคงมีการให้รางวัล อีก 11 ครั้ง 
ถึง เดือนเมษายน 2561 ซึ่งการจับรางวัลจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุม่ขึ้นมาจากเลขรหสัรายการทีท่่านใช้บัตรเดบิตซื้อ
สินค้า ซึ่งจะมีการป้องกัน และมีคณะกรรมการ ตรวจสอบ จงึมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย และโปรง่ใส ซึ่งรัฐบาลหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าประชาชนจะเห็นประโยชน์ และจะเป็น อีกก้าวหนึ่ง ในการเดินหน้าไปสูก่ารเป็น Thailand 4.0 ไปด้วยกัน 
 
เราจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายบัตรเครดิตอย่างไมจ่ าเป็น ไม่จ ากัด ไม่ประมาณตน ตามขีดความสามารถในการช าระหนี้
ด้วย ยังคงมีวาทะกรรม ที่ว่าไม่ดูแล “ผู้มีรายได้น้อย”ก็มกีารจัดต้ังกองทุนให้กู้ไป ใหเ้ครดิตไป ก็ยงัใช้เกินตัวอยู่ ยังคง
ประพฤติเหมือนเดิม หนี้สินกม็ากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็กลับมาโทษรัฐบาลอีก ถ้าคิดแบบนีท้ าแบบนี้ เราจะแก้ไขกันได้อย่างไร  
                   สุดท้ายนีเ้นื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันสุนทรภู่” ผู้ซึ่งได้รบัยกย่องเป็น “กวีเอก” แห่ง
รัตนโกสินทร”์ และบุคคลส าคัญของโลกจากองค์การ UNESCO ผมขอสืบสานงานกวี และขอร่วมอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมอัน
งดงามของไทย  ซึ่งโบราณกาล บรรพบรุุษของเรา นิยมอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดี มีศลีธรรม และจริยวัตรอันงดงาม 
ผ่านบทกลอนมากมาย วันน้ีผมของฝากบทกลอน “ประเทศไทย 4.0” ไว้ด้วยดังนี้ 
           ค าว่า “ไทย” คือไทย ด้วยใจรัก            ร่วมใจภักดิ์ ต่อชาติ ศาสนา 
สถาบัน คงอยู่ คู่นานมา                                 เป็นม่านฟ้า ปกป้อง ล้วนผองไทย 
          มาวันน้ี สืบสาน ท างานตอ่                   แผ่นดินพ่อ แผ่นดินแม่ ช่วยแก้ไข 
ให้ยั่งยืน ตื่นเถิด สังคมไทย                           ก้าวต่อไป อนาคต ให้มั่นคง 
          เราลูกหลาน ช่วยสาน สืบงานต่อ          อย่ารั้งรอ ขัดแย้ง แกล้งเล่าขาน 
ท าวันน้ี ดีกว่า ปล่อยช้านาน                           ท าเพื่อบา้น เมืองเรา ให้เท่าทัน 
          ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ         เปลี่ยนชีวิต รายได้น้อย ค่อยส่งเสริม 
คนละน้อย ร้อยท่อ ช่วยต่อเติม                        เร่งส่งเสริม รายได้ ให้มั่นคง 
          พัฒนาคน การศึกษา ให้ไทยรุง่             ล้วนต้องมุ่ง ตามประสงค์ จ านงหมาย 
สร้างสังคม ปลอดภัย ไม่วุ่นวาย                       ช่วยผ่อนคลาย มีสุข ทุกครอบครัว 
          สิ่งส าคัญ วันน้ี คือกฎหมาย                   ไม่ท้าทาย ยึดถือ เป็นพื้นฐาน 
ช่วยกันท า ช่วยกันเริ่ม เสริมยาวนาน                 เป็นการงาน ผองไทย รอ้ยใจกัน 
        “ประชารัฐ” ช่วยเสริม ใช้เติมแต่ง              ทุกหนแห่ง กิจกรรม ท าสร้างสรรค์ 
ไทยเจริญ ด้วยไทย ไปพร้อมกัน                       ท าความฝัน ต้องการ ให้เป็นจริง 
          ต้องลดแรง เร่งขจัด ความขัดแย้ง            ลดระแวง เช่ือมั่น เพื่อวันหน้า 
สืบสานต่อ โบราณ นานเนามา                          ให้ก้าวหน้า ด้วยไทย ใจมั่นคง 
          สู่ “เศรษฐกิจ 4.0” จากมลูฐาน                ทุกกจิการ พฒันา อย่าใหลหลง 
สู้อาชีพ สู้งาน บ้านมั่นคง                                 มุ่งจ านง ปวงชน ทุกคนเอย 
                  มีการแต่งเพิ่มเติมมาจาก คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย ์ ผมเคยได้มอบบทกลอนไปแล้ว และเมือ่วันก่อนน้ี คุณ
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ กวีแห่งชาติได้กรุณาแต่งเพิ่มเตมิมา และผมก็ได้แต่งเพิม่เตมิตอบคุณเนาวรัตน์ไปด้วย    
ผมขอขอบคุณ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ ศิลปินแห่งชาติ ทีร่่วมแสดงความคิดเห็นเป็นกลอนทีก่ระชับได้ใจความคือ 
หนึ่ง . จะต้อง พัฒนาศึกษาชาติ               สอง . โครงสร้างอ านาจไมบ่าตรใหญ ่
สาม . ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย           สี่ . ธรรมาธิปไตย ให้เป็นจริง ฯ 
               คุณยงยุทธ พลอยทบัทิม จาก จังหวัดเชียงใหม ่ก็ได้ร่วมแต่งเพิม่เติม ว่า... 



ห้า.  ปราบปรามทุจริตคอรปัช่ัน               หก. ปรองดองนั้นส าคัญยิ่ง 
เจ็ด. เสมอภาคยุติธรรมส าคัญจริง             แปด.ท าทุกสิ่งตาม “ศาสตร์พระราชา” 
 
ผมได้ตอบคุณเนาวรัตน์ ไปดงันี ้    
 
ท าการเมืองไทยไปสูอ่นาคต                เลิกละลดทุจริตคิดโปรง่ใส 
เร่งสร้างเสริมคุณธรรมประจ าใจ                   ก้าวต่อไปวันหน้าธรรมาภิบาล 
จิตส านึกแบ่งปันอันแน่วแน่                จะช่วยแก้ใช้อ านาจให้เหมาะสม 
คิดและท าตามยุทธศาสตร์ชาตินิยม      ร่วมช่ืนชมศิลปวัฒนธรรม 
การศึกษา สร้างคน สร้างอนาคต         ให้หมดจด รักษ์ศีลธรรม ท าได้ไหม 
ไม่ช่วยกัน คนไทย จะให้ใคร              หากเขาเย้ย ไยไพ ก็ไทยเอง 
        ส าหรบัคุณสรายุทธ ยิ้มยวน จาก จังหวัดเพชรบุรี ก็แต่งได้ดีกว่าผม ทุกคนทุกท่าน ที่น่าประทบัใจ ก็คือน่าจะมีความ
เข้าใจ หลกัคิด และนโยบายรัฐบาล เป็นอย่างดี ดังนี ้
       ไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มพูนสุข                      ช่วยกันปลุก พี่น้องไทย ให้มองเห็น 
4.0 ไม่ใช่ค า ที่พูดเล่น                                  ท าให้เปน็ เห็นดีด้วย ช่วยกันท า.. 
       ปลกูพืชผัก ผลไม้ ขายผลผลิต               ต้องเลิกคิด ขายผลิตผล แค่ต้นน้ า 
แปรรปูได้ สร้างค่าเพิ่ม นวัตกรรม                   เพื่อสร้างท า เพิ่มมลูค่า กว่ามากมาย.. 
       ถ้าพืชผล ต้องคิดปลูก ที่ขายได้             ต้องไม่ใช่ ปลูกไปกอ่น แล้วค่อยขาย 
ที่ผ่านมา เสียมลูค่า น่าเสียดาย                     ทิ้งมากมาย ขาดวางแผน แสนทุกข์ใจ.. 
       ปลกูอะไร ต้องถามหา ว่าใครซื้อ             ผ่านกี่มือ ถึงคนซื้อ จากคนขาย 
ขายต่างชาติ หรือว่าขาย ในเมืองไทย            มูลค่าเพิม่ กอ้นใหญ่ๆ ต้องแบ่งปัน.. 
       ใช้ไอที สร้างตลาด สร้างยอดขาย          จัดจ าหน่าย ผ่านช่องทาง อย่างสร้างสรรค์ 
เช่ือมคนซื้อ ถึงคนขาย เข้าหากัน                   แล้วแบ่งปนั ผลก าไร ใหเ้ป็นธรรม.. 
       ทุก Actor ในห่วงโซ่ สอดประสาน           เช่ือมโยงกนั ต้องร่วมด้วย ช่วยอุปถัมภ์ 
ตั้งแต่ต้น ไล่เรียงมา ถึงปลายน้ า                     ช่วยกันท า แบบโปร่งใส ให้ช่วยกัน 
       เปรียบชาวนา อย่าคิดขาย แค่ข้าวเปลือก  มีทางเลือก ขายพันธ์ุข้าว ข้าวข้าวสาร 
ช่วยแปรรูป ท าเป็นแปง้ จ าหน่ายกัน                มีมาตรฐาน การรับรอง ต้องการันตี 
       เพิ่มช่องทาง การค้าขาย ให้กว้างขวาง     ตามแนวทาง รัฐวางไว้ ให้เต็มที ่
ลดต้นทุน สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี              ใช้ไอที เพิ่มช่องทาง อย่างเข้าใจ 
       ผู้ผลิต ผูป้ระกอบการ ต้องเปลี่ยนปรับ       ต้องขยับ ต้องช่วยชาติ กันให้ได้ 
รัฐบาล ทุ่มเทแรง อย่างตั้งใจ                         เศรษฐกิจไทย ให้พลิกฟื้น กลับคืนมา 
  
       ขอขอบคุณครับ ที่กรุณาแต่งมาเพื่อใหพ้วกเราได้อ่านทั้งเป็นสาระและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปจัจบุัน เมือ่วานนี้ 
ผมไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการระดบักระทรวง หรือเทียบเท่า ประจ าเดือน  ได้เขียน
กลอนให้ข้าราชการยึดถือปฏิบัติ ร่วมกบัพี่น้องประชาชนด้วย ดังนี้... 
       ค าว่า “ปวงชนชาวไทย” นั้นใหญ่ยิ่ง         สร้างทุกสิง่ ย่อมได้ ดั่งใจหวัง 
หากช่วยกัน ส่งเสริม เพิม่พลงั                      ไม่อาจยั้ง พัฒนา ให้ยั่งยืน 



       ที่ผ่านมา หลายอย่าง เป็นปัญหา            ช่วยกันพา ช่วยกันน า ช่วยฝ่าฝืน 
ฝ่ากระแส น้ าเช่ียวกราก ทีก่ล้ ากลืน                ปลุกกันต่ืน หลับใหล ใหก้้าวเดิน 
       อย่าหว่ันไหว ท้อถอย อุปสรรค               อย่าเว้นวรรค ว่างงาน หรือห่างเหิน 
ข้าราชการ ทุกฝ่าย อย่าเพลิดเพลิน               ท าก้ าเกิน ประชาชน ไม่สุขใจ 
       ท ากฎหมาย ทุกอย่าง ใหร้อบคอบ          มีค าตอบ ประชาชน ให้แจ่มใส 
ทั้งยาก ดี มี จน จะใช่ใคร                             คือ “คนไทย” ที่เรา ต้องดูแล 
        ขอบคุณครับ ขอให้ทุกคนมีความสุข ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์  สวัสดีครับ 

................................................................. 

ศาสตร์พระราชา สู่การพฒันาอย่างยั่งยืน 30 มิถุนายน 2560 พลเอก ประยทุธ์ จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี กล่าวใน
รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกจิแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 
30 มิถุนายน 2560 เวลา 20.15 น. สวัสดีครับ พ่อแมพ่ีน่้องชาวไทยที่รักทกุท่าน   วันที่ 4 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ เปน็อีก
วันส าคัญของปวงชนชาวไทย ในโอกาสทีส่มเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผูเ้ป็น “เจ้าฟา้
นักวิทยาศาสตร์” ของพสกนกิรชาวไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาพระองค์ทรงมผีลงานดีเด่นระดับโลกในสาขา
สารเคมีก่อมะเร็ง และพิษวิทยาสิ่งแวดลอ้ม โดยได้ทรงก่อตัง้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทุกคน ในโอกาสส าคัญยิง่นี้ 
รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และร่วมถวาย
พระพรชัยมงคล  ขอพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุยิง่ยืนนาน พระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของพสกนกิรชาว
ไทยสืบไป ส าหรับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี จะเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหง่ชาติ” ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 106 
ปี โดยคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาติ จะจัดกจิกรรมส าคัญเพือ่น้อมร าลกึในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระผู้พระราชทานก าเนิดลกูเสือไทย” และแสดงความจงรักภักดี อย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย แด่
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร มหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะลูกเสือแห่งชาติ
อย่างหาทีสุ่ดมิได้ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ จนเป็นที่ประจกัษ์ ซึ่งองค์การลกูเสือโลกได้ถวายพระเกียรติยศ โดยทลูเกลา้
ถวายต าแหน่ง “หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสอื ”พร้อมทัง้เครื่องหมาย “วูดแบดจ์” สี่ทอ่นกิตติมศักดิ์ และทูลเกล้า
ถวายต าแหน่ง “องค์อุปถัมภ์กิตติมศกัดิ์”ขององค์การลูกเสอืโลก พรอ้มทัง้ทลูเกล้าถวาย “เหรียญสดุดีลกูเสือโลก” 
(Bronze Wolf)  นับเป็นเกียรติประวัติของคณะลกูเสือแหง่ชาติสืบไป ในการนี้ ผมใคร่ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเมือ่ครั้ง
ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชด าเนินตรวจพลสวนสนามในพิธีทบทวนค ามั่นสัญญา การชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ 
พระลานพระราชวังดุสิต ความตอนหนึง่ว่า“...ข้าพเจ้าขอถือโอกาสเตือนลกูเสือทัง้หลายว่า จงยึดมั่นในค าขวัญของลูกเสอื
ที่ว่า ‘เสียชีพอย่าเสียสัตย์’ หมายความว่าเมื่อได้ให้ค ามั่นสัญญาไว้ว่าจะท าอย่างไรแล้วต้องท าเหมือนปากพูดทุกอย่าง ใน
เรื่องนี้ข้าพเจ้าใคร่ขอย้ าว่า ขอให้ลูกเสือทุกคนจงส านึกมั่นอยู่ในเกียรติ หน้าที่ และจงเป็นพลเมอืงดีของชาติ กล่าวคือ 
จะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยศีลธรรม จรรยา มารยาทอันดีงาม เป็นผู้มสีุขภาพและอนามัยสมบรูณ์ มีความรู้ ความสามารถใน
การงาน และรู้จกัเสียสละที่จะบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ตลอดจนประเทศชาติของตน จงจ าไว้ว่าอนาคตของชาติ
จะเจรญิรุง่เรืองหรอืไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กบัเยาวชนเช่นท่านทั้งหลายนี้ ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า...” ทั้งนี้ เพือ่ให้
คณะลูกเสือไทย และปวงชนชาวไทย ได้รับใส่เกล้าใสก่ระหม่อม ในการสืบสานพระราชปณิธานสบืต่อไปด้วย ส าหรับงานวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหง่ชาติ ประจ าปี 2560 นี้ นับว่าเป็นโอกาสมหามงคล ในการเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ในฐานะทีท่รงเป็น “ประมุขของคณะลกูเสือแหง่ชาติ” เนื่องในโอกาสทรง



ครองสิรริาชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รชักาลที่ 10  แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ด้วย ในโอกาสนี้ ผมขอ
เชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ทุกหมูเ่หล่า ร่วมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดง
ความจงรกัภักดี  แด่พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์  ขอให้ทุกพระองค์ “ทรงพระเจรญิ”  พี่น้องประชาชนที่เคารพ ครับ 
ไม่ว่ากิจกรรม “ลูกเสือ – เนตรนารี” ส าหรบัเยาวชน หรอื “ลูกเสือชาวบ้าน” ส าหรับประชาชนทั่วไปในทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้ถึงพร้อมทั้งด้านคุณธรรมและอุดมการณ์
รักชาติ อันเป็นพื้นฐานส าคัญของ “พลเมืองดี” ของชาติ โดยจะต้องเป็นผู้ทีรู่้หน้าที่ มีวินัย และเสียสละเพื่อส่วนรวม ทั้งนี้ 
กิจกรรมในวงการลูกเสือไทย เป็นประสบการณ์ชีวิตที่เพิ่มเตมิจากการสอนในต ารา ณ ห้องเรียนปกติ และที่ขาดไม่ได้ ก็
คือ “ความรู้รอบตัว กับ การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ซึ่งมสี่วนส าคัญ ในการปรบัตัวใหส้อดคล้องกับสภาพแวดล้อม หรือปัจจยั
ภายนอก อีกทั้งเตรียมพร้อมรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างมีภูมิคุ้มกันที่ดี  สิ่งทีผ่มอยากให้คนไทยได้รับรู้และตรึก
ตรอง ไม่ว่าจะเป็นคนไทย 1.0 2.0 3.0 หรอื 4.0 ก็ตาม เราต่างก็ต้องพัฒนาตนเองอยูเ่สมอ แต่จะพฒันาตนเองไปใน
ทิศทางใด และอย่างไรนั้น เราอาจไมส่ามารถควบคุมได้ทัง้หมด เพราะต้องข้ึนอยู่ปจัจัยภายในและภายนอกประเทศ หลาย
อย่าง ซึ่งเราจะต้องเป็นผู้เลือกที่จะท า ที่จะเป็นให้ได้ เพื่อประโยชน์และความสุขของแตล่ะคนน่ันเอง ส าหรบัในภาพรวม
ของประเทศแล้ว วันน้ีประเทศไทยมาถึงจุดเปลี่ยนในหลายมิติ โดยเฉพาะ “ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ” ที่มุ่งไปสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง อย่างยัง่ยืน ภายใต้บริบทของโลกทีเ่ป็นพลวัต อาทิ การเปลี่ยน แปลงผู้น าและนโยบายของประเทศมหาอ านาจ 
ดุลอ านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก  เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สง่ผลกระทบในทุกมิติโดยรวม และวิถี
ชีวิตของทุกคน รวมทั้งแนวคิดการพฒันาที่ยั่งยืนเหล่าน้ี เป็นต้น ทั้งนี้ หากเราไม่ปรับตัว ย่อมจะสง่ผลกระทบในวงกว้าง 
เช่น. 1. การแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งหากละเลย 
ไม่มีความจรงิใจในการแก้ปญัหาเหมือนในอดีต ย่อมสง่ผลกระทบต่อภาพ ลักษณ์และความเช่ือมั่นของประเทศ รวมทัง้
สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งภาคอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบรกิาร 
ที่มีมลูค่ามหาศาล ภายหลังการเอาจริงเอาจงัในแก้ปญัหาของรัฐบาลและ คสช. ปัจจุบันมี 6 สายการบินทีผ่่านการ
ตรวจสอบมาตรฐาน และได้ใบรับรองแล้ว ครอบคลมุเส้นทางการบินระหว่างประเทศรวมกัน ประมาณร้อยละ 80 จาก
เส้นทางการบินระหว่างประเทศของสายการบินสัญชาติไทยทั้งหมด ภายในเดือนกันยายนปีนี้ คาดว่าจะได้ใบรบัรองเพิม่เป็น 
12 สายการบิน ส่วนที่เหลอื ก็จะตรวจสอบมาตรฐานให้แลว้เสรจ็ภายในมกราคมปหีน้า ซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อพิจารณาส าคัญ
ในการที่จะขอ “ปลดล็อกธงแดง” จาก ICAO  แต่ที่ส าคัญกว่าน้ันคือ รัฐบาลนี้ค านึงว่าทุกชีวิตมีค่า ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการจงึเป็นสิง่ทีส่ าคัญสงูสุด ในขณะทีเ่ราก็ไมอ่าจจะปฏิเสธการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลนั้นมีความจ าเป็นเช่นกัน 
2. การแก้ปญัหาการค้ามนุษย์ ซึ่งรัฐบาลนี้ยกระดับให้เป็น “วาระแห่งชาติ” เนื่องจากเกี่ยวพันกบัหลายภาคส่วน และส่งผล
กระทบรุนแรง ทัง้ด้านความมั่นคง เศรษฐกจิ และสังคม  ประกอบ ไปด้วยปัญหาเช่ือมโยงมากมาย ทั้งแรงงาน
ทาส  แรงงานต่างด้าว ขอทาน โสเภณีและการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ความเสียทางเศรษฐกจิ เฉพาะในส่วนของการ
ประมงทีผ่ิดกฎหมาย (IUU) ที่เช่ือมโยงกบัการค้ามนุษย์และแรงงานทาส หากเราไม่ด าเนินการแก้ไข อาจถูกกีดกันสินค้า
ประมง มูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี เมื่อรัฐบาลและ คสช. เข้ามา ได้จัดการกับปัญหาอย่างครบวงจร สง่ผลใหร้ายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ของประเทศไทย มผีลการจัดอันดับ “ดีข้ึน” ในปีที่ผ่านมาและคงอยู่ในระดับเดมิใน
ปีนี้ ซึ่งมผีลการด าเนินการคืบหน้ามาโดยล าดับ สืบเนื่องมาจากความทุ่มเทและบูรณาการกันของหลายหน่วยงาน ทั้งในด้าน
การปรับปรงุกฎหมายและกฎระเบียบ การด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดและเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด  การป้องกันผู้ที่
อาจตกเป็นเหยื่อ คุ้มครองเหยื่อและพยาน และการสร้างความร่วมมือกับทกุภาคส่วนทั้งในและระหว่างประเทศ ถึงแม้ว่าจะ
มีปัญหาอยู่มากมาย เราก็จะพยายามด าเนินการต่อไปนะครบัไม่ได้ท้อถอย ไม่ได้ท้อแท้ เพราะเราท าเพื่อประเทศไทยของ



เราสิ่งทีส่ าคัญกว่าการประเมินใดๆ นั้น ซึ่งเป็นมมุมองจากภายนอก ก็คือการปกป้องคุ้มครอง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย”์
ของทุกคน ทั้งคนไทยและทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยไทย ภายใต้หลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานเป็นส าคัญ ผม
ขอเป็นก าลังใจให้กบัเจ้าหน้าที่ และผูท้ี่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันแก้ปัญหาเรื้อรังของประเทศน้ี ให้ได้อย่างยัง่ยืนซึง่จ าเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมอื จากข้าราชการพลเรอืน ต ารวจ ทหาร อยัการ  ศาล เราต้องช่วยกันขจัดวงจรค้ามนุษย์ออกจาก
บ้านเมืองของเราให้ได้ รัฐบาลจะเข้มงวด ลงโทษ ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ติดตามคดีทุกคดี โดยผู้ที่ไมส่ามารถท างานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพน้ัน หากมกีารเรียกรับผลประโยชน์ด้วย จะต้องมีการปรบัย้าย สอบสวนในทันที เมื่อพบว่ามีการกระท าผิดจริง 
ก็ต้องมีโทษทั้งทางอาญา และทางวินัย ไล่ออก  ปลดออกด้วย ก็ขอเตือนไว้ก่อน จากนี้เราต้องจรงิจงัในเรื่องที่ยงัเป็น
ข้อสังเกต กลบัมาในครัง้นี้ทุกเรื่อง ในการนี้ ขอช่ืนชมคุณวีรวรรณ มอสบี้ หรอื “น้องบุ๋ม” นักกิจกรรมหญิงไทย ผูก้่อตั้ง
โครงการฮัก (HUG Project) เพื่อช่วยเหลอืเหยื่อการค้ามนษุย์ โดยได้รับการยกย่องใหเ้ป็นนักต่อสู้ด้านการค้ามนุษย์ 
หรือ “TIP Hero”จากผู้ได้รบัรางวัลทัง้หมด 8 ประเทศ ซึ่งน้องบุ๋มได้ยกยอ่งพระเกียรติคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรง
เป็นมิง่ขวัญของปวงชนชาวไทย และทรงเป็นแรงบันดาลใจในการท างานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยความเสียสละอกี
ด้วย ก็ขอให้ร่วมมือกบัทางราชการต่อไปด้วย ที่กล่าวมานั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ของการเปลี่ยนแปลง ภายใต้กติกาสากล ทีเ่ราไม่
อยากเพิกเฉยไปได้ โจทย์ใหญ่ของประเทศวันน้ี ไม่ใช่เพียงการรักษาความสงบเรียบร้อยและการสร้างความปรองดองของคน
ในชาติเท่านั้น แต่เราจะต้องมองไปข้างหน้าว่า เราจะเติบโตต่อไปในอนาคตอย่างไร ท่ามกลางความท้าทายของโลกยุค
ปัจจุบัน  ทั้งนีผ้มเห็นว่าเราจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง “ระดบัยุทธศาสตร”์ อย่างน้อย 4 ประการ คือ 1. เปลี่ยนการ
พัฒนาที่เนน้แข่งขันตักตวง มาเป็นการเผื่อแผ่แบง่ปัน เตบิโตไปด้วยกัน โดยใช้จุดแข็งของไทยเรือ่งภูมริัฐศาสตร์ ในการ
เช่ือมโยง “ห่วงโซอุ่ปทาน” จากภายในประเทศ แล้วขยายไปสู่นอกประเทศ  ซึ่งต้องอาศัยโครง สร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งทกุระบบ เป็นเสมอืน “เส้นเลือด” เช่ือมการค้า การลงทุน จาก 10 เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ และระเบยีง
เศรษฐกจิภาคตะวันออก (EEC) ไปสูก่ลุม่ประเทศ CLMVT– อาเซียน – อนุภูมิภาค – และโลก ผ่านโครงการร่วมมือระหว่าง
ประเทศ อาท ิOne Belt One Road และเขตการค้าเสรีใหม่ ๆ เป็นต้น  ซึ่งจะมสี่วนช่วยยกระดับบทบาทของไทย ให้
เป็น “ศูนย์กลาง” ด้าน   ต่าง ๆ ตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้ไม่ยาก ทั้งนี้ จะต้องเข้มแข็งไปด้วยกัน และไม่ทิง้ใครไว้
ข้างหลงั ก็จะเกิดความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างกันด้วยนะครบั 2. เปลี่ยนการมองระยะสั้น เป็นการมองระยะยั่งยืน อย่างมี
ยุทธศาสตร์ โดยเน้นการลงทุนเพื่ออนาคต ยอมเป็นหนี้ในวันน้ี เพื่อก าไรในวันหน้า เพราะเป็นหนีท้ี่จะก่อใหเ้กิดมลูค่าใน
อนาคต  ไม่เกินกรอบของเพดานหนีส้าธารณะที่ก าหนดไว้ หลงัจากที่ประเทศไทย แทบไม่มกีารลงทุนขนาดใหญ่มานานกว่า 
20 ปี ที่เรียกว่า กินบุญเก่า  จนเกือบจะรั้งท้ายในเอเชีย และไม่มีอะไรจะดึงดูดความสนใจจากต่างประเทศ แต่ 2 ปีที่ผา่น
มานี้น้ัน เราพยายามผลกั ดันให้เกิดการลงทุน วงเงินกว่า 2.4 ล้านล้านบาท ในแทบทุกโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง ทั้งถนน ทางด่วน มอเตอรเ์วย์ รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสงู ท่าเรือ สนามบิน และสถานีขนส่งสินค้า โดยเฉพาะ
รถไฟฟ้า เริ่มแล้ว 5 เส้นทาง และจะประมลูอีก 3 เส้นทางในปีนี้ รถไฟทางคู่ไม่มกีารสร้างเพิม่มาหลายสบิปี โดยปีนี้จะ
สร้างใหม่และต่อขยายอีก เกือบ 3 พันกิโลเมตร  อีกทัง้มีรถไฟไทย จีน และรถไฟความเร็วสูง 2 เส้นทาง กรุงเทพ-ระยอง 
และ กรุงเทพ-หัวหินเป็นต้น  นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลัและโทรคมนาคม อีกกว่า 3 หมื่น
ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าด้านสาธารณสุข เช่ือมโยงการค้า e-
Commerce จากท้องถ่ินสู่ตลาดโลก เป็นต้น  ทั้งนี้ ทุกอย่างต้องอาศัยเวลา แม้ไม่เห็นผลในวันน้ี แต่ก็ต้องท า และยินดีที่
รัฐบาลในอนาคตจะสานต่อ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนด้วยนะครับ 3. เปลี่ยนการผลิตทีเ่น้นปริมาณ มา
สร้างมูลค่าเพิ่ม และเปลี่ยนจากการพึ่งพามาเน้นการพึ่งตนเอง โดยให้ความส าคัญกับ 4 เรื่อง คือ วิทยาการ วิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์  ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพบุคคลากรภายในประเทศ และดึงดูดมันสมองจาก



นอกประเทศ ในส่วนที่เราขาด เข้ามาเติมเตม็ หรือเริม่ต้นให ้เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ น าไปสู่การผลิต และการสร้างแบ
รนด์ไทย ด้วยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน หรือสินค้า GI ที่บ่งบอกที่มาทางภูมิศาสตร์ ทัง้นี้ การเติบโตทีส่มดลุใน
อนาคต ต้องลดการพึ่งพาการสง่ออก การลงทุน การท่องเทีย่วจากต่างประเทศ และบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศ  แล้วหนั
มายึดแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” ที่เน้นการระเบิดจากข้างใน สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ทั้งชุมชน OTOP 
SME  Start up ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ วันน้ียังมีความจ าเป็นอยู่ทัง้หมด ผมขอยกตัวอย่างการ
น างานวิจัยมาผลิตใช้จริง จากกรณีการน าอุปกรณ์ช่วยฝึกการออกก าลังกายของผู้ประสบภาวะเส้นโลหิตสมองตบีมาใช้ใน
การท ากายภาพบ าบัด ซึ่งเป็นผลการวิจัยพัฒนาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรอืงด้วยบญุ จาก
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.พัชรี คุณค้ าชู จากภาควิชากายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
ร่วมกับทีมนักศึกษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  โดยเครื่องนี ้มีราคาจากต่างประเทศถึง 18 ล้านบาท แต่เราสามารถผลติได้
เองด้วยราคาเพียง 4 แสนกว่าบาทเท่านั้น ซึง่ปจัจบุันได้แจกจ่ายไปทดลองใช้งาน ใช้งบประมาณของกระทรวงพฒันาความ
มั่นคงของมนุษย์ ไปใช้ในโรงพยาบาลต่าง ๆ 10 เครื่องแล้วนะครับ ในด้านการผลิตเราต้องเร่งสร้างเครอืข่ายการเช่ือมโยง
กัน ตั้งแต่ “ต้นทาง” แหล่งผลิตภาคเกษตร   อุตสาหกรรม “กลางทาง” การแปรรปู  การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
และ “ปลายทาง” ตลาดชุมชน ตลาดออนไลน์ ซึง่ย่อมต้องอาศัย “พลังประชารัฐ” เป็นแรงขับเคลื่อน ตั้งแต่ระดับ
ชุมชน  อ าเภอ  จังหวัด  กลุ่มจังหวัด ภาค ที่ต้องมี “ยุทธศาสตร์” เป็นของตนเองด้วย  4. เปลี่ยนจากธุระไม่ใช่ ให้เป็น
วาระเพื่อชาติ และเปลี่ยนจากคอร์รปัช่ันเป็นโปร่งใสตรวจสอบได้ ที่ไม่เพียงเน้นการปฏิรปูระบบบริการของหน่วยงาน
ราชการ ใหส้ามารถรองรับนโยบายอ านวยความสะดวก ลดข้ันตอน ขจัดอุปสรรค หรือ Ease of doing business เท่านั้น 
ใน 2 ปีทีผ่่านมารัฐบาลนีเ้น้นการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเปิดช่องใหม้ีการร้องเรียน แจ้งเบาะแสผ่าน OSS และสาย
ด่วนต่าง ๆ มีการออกกฎหมายใหม่ ๆ เพื่อป้องกันการทุจริต เช่น พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และ 
การก าหนดราคากลาง รวมทัง้ เพื่อรักษาวินัยการเงิน การคลัง เช่น พ.ร.บ.งบประมาณและวินัยการคลัง รเิริม่การ
ใช้ “สัญญาคุณธรรม” (IP) และ โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครฐั (COST) เพื่อลดความเสียหายจากการ
คอร์รปัช่ันและ เน้นการมสี่วนร่วม เป็นต้น ทัง้นี้การพัฒนาใด ๆ ก็ตาม หากบกพร่องในการป้องกันการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว ก็จะไมส่ามารถสร้างความเข้มแข็งได้อย่างถาวร เพราะโครงสร้างมี “สนิมทีเ่นื้อใน” แล้วตั้งแต่ต้น เราจะ
ติดตาม จับกุม ด าเนินคดีให้ได้ อย่างต่อเนื่อง  วันน้ีมีปรากฏในหลายวงการ อาจจะยังคงมีอยู่ ขอเตือนไว้ก่อน  ภาคธุรกิจ
เอกชนเอง ก็ต้องไม่ไปเสนอผลประโยชน ์ หากใครมีขอ้มูล ให้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส  มาที่ผมนายกรัฐมนตรีได้โดยตรง 
ในทันที ทุกอย่างจะเก็บเป็น “ความลับ” แต่จะไปด าเนินการต่อสูเ้รื่องทจุริต  ไม่ใช่ทราบแล้วก็เก็บเรื่อง มาถึงวันน้ีทุกคนคง
ต้องรบัรู้และเข้าใจว่า “เราไมส่ามารถอยู่คนเดียวในโลกได้”  เพราะโลกก าลงัจบัตามองเราอยู่  ดังนั้น เราจะต้องปรบัตวั
และตรียมพร้อมส าหรบัการเปลี่ยนแปลง “ครั้งใหญ่” ของประเทศเพื่อไม่ให้เกิดอาการ เหมือน “ปลาช็อคน้ า” อีก ซึ่งใน
ครั้งนี้ จะเป็นก้าวย่างเชิงยุทธศาสตร์ทีส่ าคัญตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ที่จ าเป็นต้องมกีารปฏิรูปในอกีหลาย ๆ ด้าน
ด้วย  พี่น้องประชาชนที่รัก ครบั ตัวอย่าง “การเปลี่ยนแปลง” เพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิต และการท าธุรกิจของพี่นอ้ง
ประชาชน ซึ่งรฐับาลนี้ได้ส่งเสริมให้หันมาใช้การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Paymentแทนการใช้เงินสด โดยได้
เปิดตัวบรกิาร “พร้อมเพย์” ไปแล้ว ซึ่งเป็นบริการโอนเงิน ผา่นทั้งเครือ่ง ATM, ผ่าน application บนมือถือ หรอื
ช่องทาง Internet Banking ก็ได้ ซึ่งผลตอบรบัเป็นไปด้วยดี และ มีการใช้งานเพิ่มสงูข้ึน อย่างต่อเนือ่งเพราะมีค่าใช้จ่ายต่ า 
หรือไมม่ีค่าใช้จ่ายเลยในการโอนเงิน  ปัจจบุันมีการน าหมายเลขโทรศัพท์ หรือ บัตรประชาชน มาลง ทะเบียนแล้วกว่า 29 
ล้านหมายเลข มีการโอนเงินแล้ว 11.5 ล้านครั้ง รวมเป็นเงนิ 6.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง เป็นการโอนเงิน
สวัสดิการจากรัฐบาลไปยงัประชาชนผู้มสีิทธ์ิ เป็นจ านวนถึง 1.9 หมื่นล้านบาท และ จะยังด าเนินการโอนสวัสดิการอื่นๆ



ต่อเนื่องไปอีก ในระยะข้างหน้า   นอกจากนี้ ยังมกีารส่งเสรมิให้ใช้ “บัตรเดบิต”  แทนเงินสดมากขึ้น ซึ่งบัตรเดบิตน้ี คือ 
บัตร ATM ที่มีสัญลักษณ์ ของผู้ให้บริการเครอืข่ายบัตร หลายท่านมีอยู่ในมือแล้ว แต่คิดว่าใช้กดเงินจากเครือ่ง ATM ได้
อย่างเดียว แต่จรงิ ๆ แล้วสามารถใช้ซื้อสินค้าได้ด้วยไม่ต้องเสียเวลาไปกดเงินสดออกมากอ่นด้วย   ที่ผ่านมา ได้มีการวาง
เครื่องรับบัตร ใหก้ระจายไปในทกุพื้นที่ทั่วประเทศ    ซึ่งร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรบับัตรนี้ จะได้ประโยชน์จากช่องทางการรับ
เงินทีเ่พิ่มข้ึน และจะช่วยลดภาระการบรหิารจัดการเงินสดทีม่ีต้นทุนสงู ที่ผมได้กล่าวไปแล้วกอ่นหน้านี้ด้วย และเพื่อ
สนับสนุนการใช้บัตรเดบิต ให้แพรห่ลาย ก็ได้มีการมอบรางวัล ให้ประชาชนที่ใช้บัตรเดบิต และ ร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรบับัตร
ของโครงการ National e-Payment โดยรางวัลสูงสุด เป็นเงิน 1 ล้านบาท และ มรีางวัลอื่น ๆ ลดหลั่นกันลงมาอีก กว่า 
1,000 รางวัลซึ่งเมื่อวานนี้ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แจกรางวัลครั้งแรกไป
แล้ว  รางวัลที่ 1 ด้านประชาชนผู้ใช้บัตร คือ คุณอรนุช มานมูเลาะ ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้บัตรเดบิตเป็นประจ า ส่วนด้านร้านค้า คือ 
บริษัทเต็มใจ เซอร์วิส  ซึ่งเป็นสถานีบริการน้ ามัน ผมจงึขอเชิญชวนทุกท่าน ให้หันมาใช้บัตรเดบิตกันมากข้ึน ร้านค้าก็
สามารถติดต่อขอติดตั้งเครื่องรบับัตรจากธนาคารได้  นอกจากจะจ่ายเงิน รบัเงิน สะดวกปลอดภัยข้ึนแล้ว ยังมีโอกาสได้รับ
รางวัลด้วย เรายังคงมกีารใหร้างวัล อีก 11 ครั้ง ถึง เดือนเมษายน 2561 ซึ่งการจบัรางวัลจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ุ่ม
ข้ึนมาจากเลขรหัสรายการที่ท่านใช้บัตรเดบิตซื้อสินค้า ซึ่งจะมีการป้องกัน และมีคณะกรรมการ ตรวจสอบ จงึมั่นใจได้ถึง
ความปลอดภัย และโปรง่ใส ซึ่งรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิง่ว่าประชาชนจะเห็นประโยชน์ และจะเป็น อีกก้าวหนึ่ง ในการ
เดินหน้าไปสู่การเป็น Thailand 4.0 ไปด้วยกัน เราจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายบัตรเครดิตอย่างไม่จ าเป็น ไม่จ ากัด ไม่
ประมาณตน ตามขีดความสามารถในการช าระหนี้ด้วย ยังคงมีวาทะกรรม ที่ว่าไม่ดูแล “ผู้มีรายได้น้อย”กม็ีการจัดต้ัง
กองทุนให้กู้ไป ใหเ้ครดิตไป ก็ยังใช้เกินตัวอยู่ ยังคงประพฤติเหมอืนเดิม หนีส้ินกม็ากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็กลับมาโทษรัฐบาลอีก 
ถ้าคิดแบบนี้ท าแบบนี้ เราจะแก้ไขกันได้อย่างไร                     สุดท้ายนี้เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เปน็ “วัน
สุนทรภู่” ผู้ซึง่ได้รับยกยอ่งเป็น “กวีเอก” แห่งรัตนโกสินทร”์ และบุคคลส าคัญของโลกจากองค์การ UNESCO ผมขอสบื
สานงานกวี และขอร่วมอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของไทย  ซึ่งโบราณกาล บรรพบรุุษของเรา นิยมอบรมสั่งสอน
ลูกหลานใหเ้ป็นคนดี มีศีลธรรม และจริยวัตรอันงดงาม ผ่านบทกลอนมากมาย วันน้ีผมของฝากบทกลอน “ประเทศไทย 
4.0” ไว้ด้วยดังนี้            ค าว่า “ไทย” คือไทย ด้วยใจรัก            ร่วมใจภักดิ์ ต่อชาติ ศาสนา สถาบัน คงอยู่ คู่นาน
มา                                 เป็นม่านฟ้า ปกปอ้ง ล้วนผองไทย           มาวันน้ี สืบสาน ท างาน
ต่อ                   แผ่นดินพ่อ แผ่นดินแม่ ช่วยแก้ไข ให้ยั่งยืน ตื่นเถิด สังคมไทย                           ก้าวต่อไป อนาคต 
ให้มั่นคง           เราลูกหลาน ช่วยสาน สืบงานต่อ          อย่ารั้งรอ ขัดแย้ง แกล้งเล่าขาน ท าวันน้ี ดีกว่า ปล่อยช้า
นาน                           ท าเพื่อบ้าน เมืองเรา ให้เท่าทัน           ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ         เปลี่ยนชีวิต 
รายได้น้อย ค่อยส่งเสริม คนละน้อย ร้อยท่อ ช่วยต่อเติม                        เร่งส่งเสริม รายได้ ให้มั่นคง           พัฒนาคน 
การศึกษา ให้ไทยรุง่             ล้วนต้องมุ่ง ตามประสงค์ จ านงหมาย สร้างสังคม ปลอดภัย ไม่
วุ่นวาย                       ช่วยผ่อนคลาย มีสุข ทุกครอบครวั           สิ่งส าคัญ วันน้ี คือกฎหมาย                   ไม่ท้าทาย 
ยึดถือ เป็นพื้นฐาน ช่วยกันท า ช่วยกันเริ่ม เสริมยาวนาน                 เป็นการงาน ผองไทย ร้อยใจกัน         “ประชารัฐ” 
ช่วยเสริม ใช้เติมแต่ง              ทุกหนแหง่ กิจกรรม ท าสรา้งสรรค์ ไทยเจริญ ด้วยไทย ไปพรอ้มกัน                       ท า
ความฝัน ต้องการ ใหเ้ป็นจรงิ           ต้องลดแรง เร่งขจัด ความขัดแย้ง            ลดระแวง เช่ือมั่น เพื่อวันหน้า สบืสานต่อ 
โบราณ นานเนามา                          ให้ก้าวหน้า ด้วยไทย ใจมั่นคง           สู่ “เศรษฐกิจ 4.0” จากมลู
ฐาน                ทุกกิจการ พัฒนา อย่าใหลหลง สู้อาชีพ สูง้าน บ้านมั่นคง                                 มุ่งจ านง ปวงชน ทุก
คนเอย                   มีการแต่งเพิ่มเติมมาจาก คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย ์ ผมเคยได้มอบบทกลอนไปแล้ว และเมือ่วัน



ก่อนน้ี คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีแหง่ชาติได้กรุณาแต่งเพิ่มเติมมา และผมก็ได้แต่งเพิ่มเตมิตอบคุณเนาวรัตน์ไป
ด้วย    ผมขอขอบคุณ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ ศิลปินแหง่ชาติ ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นกลอนที่กระชับได้ใจความคือ 
หนึ่ง . จะต้อง พัฒนาศึกษาชาติ               สอง . โครงสร้างอ านาจไมบ่าตรใหญ่ สาม . ศิลปวัฒนธรรมความเป็น
ไทย           สี่ . ธรรมาธิปไตย ให้เป็นจริง ฯ                คุณยงยุทธ พลอยทบัทิม จาก จังหวัดเชียงใหม ่ก็ได้ร่วมแต่ง
เพิ่มเตมิ ว่า... ห้า.  ปราบปรามทจุริตคอรัปช่ัน               หก. ปรองดองนั้นส าคัญยิ่ง เจ็ด. เสมอภาคยุติธรรมส าคัญ
จริง             แปด.ท าทกุสิง่ตาม “ศาสตร์พระราชา” ผมได้ตอบคุณเนาวรัตน์ ไปดังนี ้    ท าการเมืองไทยไปสู่
อนาคต                เลิกละลดทุจริตคิดโปร่งใส เร่งสร้างเสรมิคุณธรรมประจ าใจ                   ก้าวต่อไปวันหน้าธรรมาภิ
บาล จิตส านึกแบง่ปันอันแน่วแน ่               จะช่วยแก้ใช้อ านาจให้เหมาะสม คิดและท าตามยุทธศาสตร์ชาตินิยม      ร่วม
ช่ืนชมศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สร้างคน สร้างอนาคต         ให้หมดจด รักษ์ศีลธรรม ท าได้ไหม ไม่ช่วยกัน คนไทย จะให้
ใคร              หากเขาเย้ย ไยไพ ก็ไทยเอง         ส าหรบัคุณสรายุทธ ยิ้มยวน จาก จังหวัดเพชรบุรี ก็แต่งได้ดีกว่าผม ทุก
คนทุกท่าน ที่น่าประทบัใจ ก็คือน่าจะมีความเข้าใจ หลักคิด และนโยบายรัฐบาล เป็นอย่างดี ดังนี้        ไทยแลนด์ 4.0 
เพิ่มพูนสุข                      ช่วยกันปลุก พี่น้องไทย ใหม้องเห็น 4.0 ไม่ใช่ค า ที่พูดเล่น                                  ท าให้
เป็น เห็นดีด้วย ช่วยกันท า..        ปลูกพืชผัก ผลไม้ ขายผลผลิต               ต้องเลิกคิด ขายผลิตผล แค่ต้นน้ า แปรรูปได้ 
สร้างค่าเพิ่ม นวัตกรรม                   เพื่อสร้างท า เพิ่มมลูค่า กว่ามากมาย..        ถ้าพืชผล ต้องคิดปลูก ที่ขาย
ได้             ต้องไม่ใช่ ปลูกไปก่อน แล้วค่อยขาย ที่ผ่านมา เสียมลูค่า น่าเสียดาย                     ทิ้งมากมาย ขาด
วางแผน แสนทุกข์ใจ..        ปลูกอะไร ต้องถามหา ว่าใครซือ้             ผ่านกี่มือ ถึงคนซือ้ จากคนขาย ขายต่างชาติ หรือ
ว่าขาย ในเมืองไทย            มูลค่าเพิ่ม ก้อนใหญ่ๆ  ต้องแบง่ปัน..        ใช้ไอที สร้างตลาด สร้างยอดขาย          จัด
จ าหน่าย ผ่านช่องทาง อย่างสร้างสรรค์ เช่ือมคนซื้อ ถึงคนขาย เข้าหากัน                   แล้วแบ่งปัน ผลก าไร ให้เป็นธรรม
..        ทุก Actor ในห่วงโซ่ สอดประสาน           เช่ือมโยงกัน ต้องร่วมด้วย ช่วยอุปถัมภ์ ตั้งแต่ต้น ไล่เรียงมา ถึงปลาย
น้ า                     ช่วยกันท า แบบโปรง่ใส ให้ช่วยกัน        เปรียบชาวนา อย่าคิดขาย แค่ข้าวเปลือก  มีทางเลือก ขาย
พันธ์ุข้าว ข้าวข้าวสาร ช่วยแปรรูป ท าเป็นแป้ง จ าหน่ายกัน                มีมาตรฐาน การรบัรอง ต้องการันตี        เพิ่ม
ช่องทาง การค้าขาย ให้กว้างขวาง     ตามแนวทาง รัฐวางไว้ ให้เต็มที่ ลดต้นทุน สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี              ใช้
ไอที เพิ่มช่องทาง อย่างเข้าใจ        ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ ตอ้งเปลี่ยนปรบั       ต้องขยับ ต้องช่วยชาติ กันให้ได้ รัฐบาล 
ทุ่มเทแรง อย่างตัง้ใจ                         เศรษฐกจิไทย ใหพ้ลิกฟื้น กลับคืนมา          ขอขอบคุณครับ ที่กรุณาแต่งมา
เพื่อให้พวกเราได้อ่านทั้งเป็นสาระและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เมื่อวานนี้ ผมไปเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ประจ าเดือน  ได้เขียนกลอนให้ข้าราชการยึดถือปฏิบตัิ 
ร่วมกับพี่นอ้งประชาชนด้วย ดังนี้...        ค าว่า “ปวงชนชาวไทย” นั้นใหญ่ยิ่ง         สร้างทุกสิ่ง ย่อมได้ ดั่งใจหวัง หาก
ช่วยกัน ส่งเสริม เพิม่พลัง                      ไม่อาจยั้ง พฒันา ให้ยั่งยืน        ที่ผ่านมา หลายอย่าง เป็น
ปัญหา            ช่วยกันพา ช่วยกันน า ช่วยฝ่าฝืน ฝ่ากระแส น้ าเช่ียวกราก ที่กล้ ากลืน                ปลุกกันต่ืน หลับใหล 
ให้ก้าวเดิน        อย่าหว่ันไหว ท้อถอย อุปสรรค               อย่าเว้นวรรค ว่างงาน หรือห่างเหิน ข้าราชการ ทุกฝ่าย อย่า
เพลิดเพลนิ               ท าก้ าเกิน ประชาชน ไม่สุขใจ        ท ากฎหมาย ทุกอย่าง ให้รอบคอบ          มีค าตอบ ประชาชน 
ให้แจ่มใส ทั้งยาก ดี มี จน จะใช่ใคร                             คือ “คนไทย” ที่เรา ต้องดูแล         ขอบคุณครับ ขอให้ทกุคน
มีความสุข ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห ์ สวัสดีครบั ................................................................. 


